

California ban hành luật giúp sinh viên nhập cư bất hợp pháp

Tác Giả: V.Giang

Thứ Tư:, 27 Tháng 7 Năm 2011 15:37

Tổn số người Mỹ ít nhất 5 năm có thể trở thành công dân Mỹ qua việc học đại học hay nhập ngũ.

LOS ANGELES (Reuters) - Thống đốc California, ông Jerry Brown, ký ban hành một đạo luật hôm Thứ Hai cho phép các di dân bất hợp pháp được nhận học bổng nhân đạo theo học các đại học công.



Thống đốc tiểu bang California, ông Jerry Brown (phải), dùng bút ký ban hành đạo luật Dân Nhập Tiểu Bang Gil Cedillo, đã ký ban hành đạo luật AB 130 Dream Act tại đại học công lập Los Angeles City College hôm Thứ Hai. (Hình: AP Photo/Damian Dovarganes)

Đạo luật này, được gọi là California Dream Act, được Quốc Hội tiểu bang thông qua hồi đầu tháng này với mục đích giúp gia đình di dân bất hợp pháp vào đại học sau khi đã học ít nhất 3 năm trung học trong tiểu bang và tốt nghiệp.

Việc ban hành đạo luật này tại California diễn ra sau khi hàng nghìn học sinh nhập cư từ tiểu bang Maryland thu thập đủ chữ ký để buộc có cuộc trưng cầu dân ý hồi bầu cử này.

“Nếu chúng ta muốn tiếp tục là một xã hội hùng mạnh, công bằng, chúng ta phải tiếp tục đầu tư vào người dân,” ông Brown tuyên bố trong lời ký ban hành đạo luật tại thời điểm của một trường đại học công lập tại Los Angeles.

Luật California được đặt tên theo một đạo luật được đưa ra tại Quốc Hội Mỹ, theo đó sẽ cho thành phần trẻ, không có giấy tờ hợp pháp, tổn số người Mỹ ít nhất 5 năm có thể trở thành công dân Mỹ qua việc học đại học hay nhập ngũ.

California ban hành luật giúp sinh viên nhập cư bất hợp pháp

Tác Giả: V.Giang

Thứ Tư:, 27 Tháng 7 Năm 2011 15:37

Đ luật này không được Quốc Hội thông qua hồi Tháng Mười Hai, 2010 và cũng hồi đó thông qua hồi n rất ít vì Hội Viện Mỹ nay do phía đảng Cộng Hòa kiểm soát.

Nhưng người chỉ đạo luật California Dream Act nói rằng luật cho người di dân bất hợp pháp mới có thể sống sai lầm vì tình trạng di trú của họ sẽ không thay đổi sau khi tất nghiệp đổi họ và họ sẽ tiếp tục không được nhận làm việc chính thức. Cựu thống đốc tiểu bang California, ông Arnold Schwarzenegger, đã phê quyết định luật này ngay từ hồi năm ngoái.

Ông Patrick McDonough, một dân biểu tiểu bang Maryland, thuộc đảng Cộng Hòa, người đứng đầu nhóm lập viên đảng ký dự luật trợ giúp sinh viên không giấy tờ hợp pháp, nói rằng các công dân Mỹ nay đang phải gặp khó khăn để trả tiền học phí họ không nên phải cạnh tranh với người nhập cư bất hợp pháp để có được các suất tài trợ học bổng.

“Người ta hỏi: ‘Tại sao chúng ta, hiện đang gặp phải tình trạng kinh tế khó khăn, lại trả tiền cho những người ở đây bất hợp pháp?’” ông nói.

Luật mới ban hành ở California chỉ có tính cách giải quyết, giúp cho các sinh viên không có giấy tờ di trú hợp pháp được học bổng và nhận. Một dự luật khác hiện đang được Quốc Hội tiểu bang California xem xét, sẽ cho phép người di dân bất hợp pháp cũng được xin học bổng công.

Luật tiểu bang California hiện cho phép những người di dân bất hợp pháp được nhận vào đại học bốn năm của tiểu bang chỉ phải trả học phí theo giá biểu của công dân tiểu bang thay vì giá ngoài tiểu bang. Tuy nhiên, chi phí học đại học bốn năm vẫn còn quá cao cho người di dân bất hợp pháp nếu họ không có trợ giúp tài chính.